



แสดงการณ

## สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สรุปผลหารือคณะกรรมการ ส.อ.ท. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

1. ไม่รับรองการดำเนินงานใดๆ ที่คุณพยองศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้ดำเนินการไปเพราะถือว่าพ้นจากการเป็นประธาน ส.อ.ท.ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2555 โดยเฉพาะการรับรองงบประมาณปี 2556 และการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผู้ลงนามในเช็คไม่ใช่เหรียญ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (ข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2531 ข้อ 5)
2. ปัญหา ส.อ.ท.ยึดยึด-ยึดติดกับอำนาจ ตำแหน่งส่วนบุคคลมากกว่าองค์กร มีการดึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5-6 ราย เข้ามาร่วมเพื่ออ้างความชอบธรรมโดยไม่สนใจกรรมการ-สมาชิกส่วนใหญ่ของ ส.อ.ท. ที่ได้ถอดถอนอดีตประธานออกจากตำแหน่ง ทำให้ปัญหามีความซับซ้อน กลไกข้อบังคับ - พ.ร.บ. ไม่สามารถใช้ได้ เพราะไม่ยึดถือเรื่องที่จะตีความโดยไม่ดูตัวบทและวัตถุประสงค์ทำให้เกิดความสับสนต่อกรรมการ สมาชิก และบุคคลภายนอก
3. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะต้องวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเพื่อให้เกิดการเจรจาในกระบวนการแก้ปัญหา เพราะที่ผ่านมาถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความชอบธรรมทำให้ปัญหาความขัดแย้งถูกลีลาทางแก้ไขไม่ได้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ควรจะรับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายและมีส่วนร่วมเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
4. คณะกรรมการ ส.อ.ท. จะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาคความขัดแย้ง โดยการเรียกร้องให้คณะกรรมการ ส.อ.ท. ใช้หลักเหตุและผล การศึกษาข้อบังคับและ พ.ร.บ. ให้มีความเข้าใจอย่าหลงเชื่อว่าทำถูกต้องตามข้อบังคับโดยไม่เคยศึกษาหรือดูข้อเท็จจริง อย่าตกเป็นเครื่องมือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือเห็นแก่ตำแหน่งใดๆ ที่หยิบยื่นให้ (ข้อบังคับ ส.อ.ท. ดูได้ทาง [www.fti.or.th](http://www.fti.or.th))
5. การแก้ปัญหาคความขัดแย้งใน ส.อ.ท. ต้องแก้กันเอง โดยจะต้องมีการเจรจาระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมกับ ส.อ.ท. จังหวัด เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมในการแก้ไขความขัดแย้ง โดยประธาน ส.อ.ท. ควรจะต้องเป็นบุคคลใดก็ได้ที่ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และ ส.อ.ท. จังหวัดเห็นว่ามีเหมาะสม มีความโปร่งใส ยึดหลักความถูกต้อง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เพื่อให้มาแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยไม่ยึดติดกับ

ตัวบุคคลหรือยึดหลักพวกมากลากไป ไม่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย การดำเนินการให้ถือข้อบังคับและมุ่ง  
แก้ปัญหาขององค์กรเป็นสำคัญ

6. ต้องขอขอบุคคลรัฐบาลและภาครัฐที่เข้าใจปัญหาความขัดแย้งของ ส.อ.ท. ว่าเป็นเรื่องของคน โดย  
การวางตัวเป็นกลาง ให้ภาคเอกชนแก้ไขปัญหากันเอง แต่การที่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำการ ณ  
สำนักงานของ ส.อ.ท. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นเวลานานหนึ่งเดือน ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่ง  
ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพราะเท่ากับเป็นการกีดกันไม่ให้กรรมการอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปพูดคุยใน  
ส.อ.ท. และทำให้คุณพูนศักดิ์ฯ อ้างว่ารัฐบาลให้การสนับสนุน ทำให้ปัญหาความขัดแย้งไม่สามารถ  
แก้ไขได้
7. ต้องไม่มีการเบี่ยงเบนปัญหาความขัดแย้งไปสู่กติดกับการทุจริตการฝึกอบรมภายใต้งบประมาณของ  
กระทรวงแรงงาน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะความจริงผลการ  
สอบสวนเบื้องต้นก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เคยทำความตกลงใดๆ  
ไม่เคยได้รับงบประมาณ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมฯ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการนี้ เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับ ส.อ.ท.  
และขอยืนยันว่าข้ออ้างในเรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับการถอดถอนคุณพูนศักดิ์ฯ หากผลการสอบสวนในเรื่องนี้  
พบว่าใครกระทำความผิด ก็ขอให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
8. ตามข้อบังคับฉบับที่ 2 พ.ศ. 2531 ข้อ 11 ทวิ กรณีประธานสภาพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ กำหนดให้  
เลขานุการทำหน้าที่รักษาการประธาน ไปพลางก่อน เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งโดย กส.เสียง  
ข้างมากเมื่อวันที่ 26 พ.ย.55 สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในนามของ ส.อ.ท. ตามสิทธิและหน้าที่ตาม  
กฎหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการ (กส.) มีมติว่าวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริหาร  
(กบ.) กรรมการ (กส.) และสมาชิกจาก ส.อ.ท. จังหวัดทั่วประเทศ จะเข้าไปประชุม ณ สำนักงานสภา  
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 10/2555(8)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น.

ณ ห้อง นภลัย โรงแรมดุสิตธานี

\*\*\*\*\*

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2555(7)

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

3.2 การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ (มาตรการเยียวยา)

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

4.1 การเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แทน ประธานฯ ที่พ้นตำแหน่งก่อนวาระ

4.2 มอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร ในการบริหารจัดการสำนักงาน ส.อ.ท.

4.3 สมาชิกสมัครใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำเดือนธันวาคม 2555

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด**

5.1 ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ**

6.1 สถานการณ์ปัจจุบันของสภาอุตสาหกรรมฯ

6.2 รายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ**

7.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

(วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2555 สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 9/2555/(7)

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555

ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เปิดประชุมเวลา 15:30 น.

นายสมมาต ขุนเศรษฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้มอบหมายผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ ขอให้กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เลือกรองประธานคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายธนิศ ไสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ตามข้อบังคับฉบับที่ 3 ข้อ 8)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การคืนอำนาจดำเนินการให้กับเลขาธิการ

ประธานที่ประชุม ขอให้การประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจาก นายพยุ่งศักดิ์ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงอำนาจดำเนินการของ เลขาธิการไปดำเนินการเอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคืนอำนาจดำเนินการให้กับเลขาธิการตามเดิม และประธานในที่ประชุม มอบหมายให้เลขาธิการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ให้คืนอำนาจดำเนินการให้กับเลขาธิการตามเดิม

1.2 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม

เลขาธิการ เนื่องจากนายพยุ่งศักดิ์ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการสั่งยกเลิกห้องประชุม Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม เป็น บริเวณหน้าห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

### 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2555/(6)

เลขาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับรายงานการประชุมได้จัดส่งเอกสารให้กับกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีการแก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8/2555/(6)

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดและร่วมสนับสนุนโครงการ“ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ปี 3 (ประจำปี 2555) และร่วมสนับสนุนกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม 2013”

เลขาธิการ เนื่องจากไม่มีผู้ชี้แจงรายละเอียด จึงขอที่ประชุมได้เลื่อนวาระนี้ออกไปก่อน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

### 3.2 การปรับค่าจ้าง 300 บาททั่วประเทศ

ประธานในที่ประชุม ค่าจ้าง 300 บาทที่มีการปรับขึ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ขึ้นร้อยละ 39.5 ในต่างจังหวัด โดยจะมีการปรับขึ้นเป็น 300 บาทในจังหวัดที่เหลือทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 มีการนำเรื่องเข้ากรร. และได้บรรจุเป็นในวาระของ กรอ.ที่เกาะสมุยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 แต่ก็มีกรร.ถอนวาระออก และได้มีการเสนอเข้า กรร.อีกครั้งแล้ว แต่มติ ครม.อนุมัติให้ปรับค่าจ้าง 300 บาททั่วประเทศมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 56

คุณวีระยุทธ สุขวัฒน์โก หลังจากที่มีการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขึ้น ต่ำ 300 บาท กรรมการสภาอุตสาหกรรมได้มีการรณรงค์ ที่จะไม่ให้มีการประกาศใช้นโยบาย 300 บาท แต่ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คุณพยุงค์ศักดิ์ ได้มีการให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า “ส.อ.ท. ไม่มีนโยบายที่จะฟ้องศาลปกครองในเรื่องนโยบาย 300 บาท ใครเดือดร้อนให้ไปฟ้องศาลปกครองกันเองไม่เกี่ยวกับ ส.อ.ท.” ในฐานะประธาน ส.อ.ท. พูดยังไงได้อย่างไรในเมื่อสมาชิกเดือดร้อนพวกเราไม่มีที่พึ่ง จำเป็นต้องมีตัวกลางที่จะฟ้อง ทำให้เกิดความสงสัยว่าประธานทำไมถึงได้กล่าวอย่างนั้น ไม่นำพาความเดือดร้อนของสมาชิก

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

##### 4.1 สมาชิกสมัครใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

เลขานุการ เนื่องจากเอกสารประกอบในการประชุมต่าง ๆ ไม่พร้อมและไม่มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล จึงขอยกวาระเพื่อพิจารณาออกไปก่อน

มติที่ประชุม รับรองให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เลขานุการ เนื่องจากเอกสารประกอบในการประชุมต่าง ๆ ไม่พร้อมและไม่มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล จึงขอยกวาระปัญหาความเดือดร้อนออกไปก่อน

มติที่ประชุม รับรองให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

#### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ เนื่องจากเอกสารประกอบในการประชุมต่าง ๆ และไม่มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ไม่พร้อม จึงขอยกวาระเรื่องเพื่อทราบออกไปก่อน

มติที่ประชุม รับรองให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

#### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

##### 7.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น.

มติที่ประชุม เห็นชอบ

##### 7.2 การถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กบ.) ทั้งคณะออกจากตำแหน่ง

คุณกฤษณะ เอี่ยมวงศ์คนที่ เสนอให้มีวาระการถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากไม่ดำเนินการในสิ่งที่สมาชิก ร้องเรียนความเดือดร้อนโดยเฉพาะประเด็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบาย 300 บาท ทำให้สมาชิก ของ ส.อ.ท.มีความเดือดร้อน

คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธาน ส.อ.ท. จังหวัดขอนแก่น ในฐานะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากนโยบาย 300 บาทผู้ประกอบการ SMEs กว่าร้อยละ 90 ได้รับผลกระทบ ยกตัวอย่าง จังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการหลายรายได้ย้ายฐานการผลิตไปยัง เวียงจันทน์ เวียดนาม สិងหนุวิลล์ และปอยเปต มีโรงงานหนึ่ง คนงานประมาณ 1,000 คน ในเดือนธันวาคมนี้จะมีการเลิกจ้างทั้งหมด โดยการเปลี่ยนสภาพการจ้างเป็นการจ้างเหมา จ่ายเงินตามชิ้นงาน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าแรง 300 บาท ซึ่ง SMEs ทั่วประเทศอาจจะต้องปิดตัวลงจำนวนมาก โดยท่านประธาน ส.อ.ท. ไม่ดูแลความเดือดร้อนของสมาชิก ไม่ได้ต่อสู้เรื่องนี้ให้กับสมาชิกอย่างจริงจัง ถึงแม้สมาชิกขนาดใหญ่จะได้ไม่รับผลกระทบ แต่ในฐานะความเป็นผู้นำองค์กร ท่านจำเป็นต้องดูแลปกป้องสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทย และสิ่งที่ไม่คาดฝัน คือการเลื่อนการประชุม กส. ซึ่งทราบเมื่อวาน (25 พฤศจิกายน 2555) หลายท่านเดินทางมาแล้ว ซึ่งการเลื่อนแบบนี้ทางฝ่ายกฎหมายต้องไปดูว่าชอบหรือไม่ การปิดห้องประชุม การนำตำรวจเข้ามาที่ ส.อ.ท. ผมไม่ทราบว่า ท่านปิดห้องประชุมเราเพื่ออะไร ความขัดแย้งควรจะมีการประชุม และพูดจากัน การอ้างเลื่อนประชุมเพราะเหตุผลความไม่สงบ ซึ่งเหตุการณ์จบไปตั้งแต่วันเสาร์ (24 พฤศจิกายน 2555) เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น สำหรับการอ้างเหตุความขัดแย้งภายใน ซึ่งเราทุกคนเป็นนักธุรกิจ คงไม่มีการใช้กำลังตีกัน มีแต่การใช้เหตุและผลในการพูดคุยกัน เพราะฉะนั้นเหตุ 2 ข้อที่ใช้ในการเลื่อนประชุมนั้นฟังไม่ขึ้น

คุณวีระยุทธ สุขวัฒน์โก การที่คณะกรรมการ ส.อ.ท. ขอร้องให้ท่านประธาน ส.อ.ท. นำคณะไปพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อนจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท แต่ประธาน ส.อ.ท. ได้บ่ายเบี่ยงตลอด โดยเฉพาะนำประเด็นเรื่อง 300 บาทเข้าที่ประชุม กรอ.ที่เกาะสมุย แต่ก่อนการประชุมกรอ. 2 ชั่วโมง เลขา สศช. ขอให้ถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุม กรอ. คุณพยุงศักดิ์ฯ ก็ยกมือขึ้นแล้วแจ้งให้ยกเรื่องนี้ออกจากการประชุม กรอ.

คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธาน ส.อ.ท. ในส่วนของการเคลื่อนไหว นโยบาย 300 บาทนั้น ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผู้เคลื่อนไหวหลักอยู่ 3 ท่านคือ ผม ท่านรองประธานชนิด โสรัตน์ และท่านเลขาธิการสมมาต ขุนเศรษฐ์ ซึ่งเมื่อวันการเคลื่อนไหวหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชน ท่านประธาน ส.อ.ท. ก็จะโทรมาต่อว่าไปให้ข่าวกับสื่อมวลชนทำไม ในฐานะประธานสายงานแรงงาน ผมก็ต้องต่อสู้เพื่อสมาชิก รวมถึงการประชุม ส.อ.ท.ภาค คุณพยุงศักดิ์ฯ ก็จะไม่ยอมให้บรรจุเรื่อง 300 บาทเข้าในวาระทุกครั้ง หากมีการพูดคุยกับในที่ประชุมก็จะถูกต่อว่าว่า "ทำไมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดถึงพูดไม่รู้เรื่อง" นั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนการถอดถอนประธาน และคณะกรรมการ ส.อ.ท.

**มติที่ประชุม** รับรองการเพิ่มเติมวาระการถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกจากตำแหน่ง

เลขาธิการ ชี้แจงข้อบังคับเรื่องการออกเสียงลงมติเรื่องที่มีการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียตามข้อบังคับฉบับที่ 3 ข้อ 8 “ถ้ามีการพิจารณาเรื่องใดที่ตัวกรรมการคนนั้นและ/หรือ สมาชิกสามัญที่กรรมการคนนั้นเป็นผู้แทนมีส่วนได้เสีย กรรมการคนนั้นมีสิทธิชี้แจงเรื่องนั้นแต่ ไม่มีสิทธิออกเสียง” เพราะฉะนั้นในวาระนี้ คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติ และประธานในที่ประชุม นายชนิด โสรัตน์ ก็มีมีส่วนได้ส่วนเสียในการลงมติ จึงขอเชิญท่านออกจากการเป็นประชุม โดยที่ประชุมเสนอกรรมการที่ไม่มีมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประธานในที่ประชุมแทน ได้แก่ คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์

**มติที่ประชุม** รับรองคุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์ เป็นประธานในที่ประชุม

คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานในที่ประชุม ขอให้ประชุมได้พิจารณาการถอดถอนประธาน ส.อ.ท. และ คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ทั้งคณะออกจากตำแหน่ง โดยขอให้เลขาธิการ ส.อ.ท. เป็นผู้ช่วย ดำเนินการประชุม

เลขาธิการ การประชุมและลงคะแนนของกรรมการ ส.อ.ท. ทำได้ทั้งแบบเปิดเผย และการลงคะแนนลับ โดยประเพณีปฏิบัติเราจะใช้วิธีแบบเปิดเผยมาตลอดจึงขอมติที่ประชุมพิจารณา ให้ใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผย

**มติที่ประชุม** รับรองให้ใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผย

เลขาธิการ การพิจารณาในการถอดถอนประธานและคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. (กบ.) ทั้งคณะ ขอ ตัวแทนคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน เป็น กรรมการนับคะแนน ประกอบด้วย 1. คุณศิริกัญญา นาม พิชญ์ 2. คุณพากร วังศิริวัตร 3. คุณกฤษณะ เอี่ยมวงศ์นที 4. คุณอรพินท์ เสริมประภาศิลป์ 5. คุณพละวัต ต้นศิริ โดยในการลงคะแนน การถอดถอนประธานและคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. (กบ.) ทั้งคณะ ผู้เป็นคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเมื่อประธานและ คณะกรรมการบริหาร (กบ.) เมื่อถูกถอดถอนแล้ว ก็ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ (กส.) อยู่ เนื่องจากกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ (กส.) ไม่สามารถถอดถอนกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ด้วยกันได้



เลขธิการ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาถอดถอน (ปลด) ประธานและคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. (กบ.) ทั้งคณะ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอดถอน (ปลด) ประธาน ส.อ.ท. และคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. (กบ.) ทั้งคณะ ออกจากตำแหน่งฯ ด้วยคะแนน 139 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงเห็นเป็นอย่างอื่น

### 7.3 การเสนอเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะใหม่

คุณเอกพร โฆษะครรชิต เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ได้ถูกถอดถอน (ปลด) ไปแล้วจึงขอเสนอวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คณะใหม่ในวันนี้

มติที่ประชุม รับรองให้มีการเพิ่มวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะใหม่

คุณสมมาต ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงข้อบังคับ ส.อ.ท. ฉบับที่ 2 ข้อ 5. ระบุว่า “ให้คณะกรรมการทั้งสองประเภทตามข้อ 4 (กรรมการประเภทเลือกตั้ง และกรรมการประเภทแต่งตั้ง) เลือกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาไม่น้อยกว่าสี่คน เลขธิการสภาคนหนึ่ง นายทะเบียนคนหนึ่ง เภรัญญิกคนหนึ่ง และตำแหน่งอื่น ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการอาจมีมติเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานสภาแล้วมอบอำนาจให้ประธานสภาเป็นผู้เลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ก็ได้”

คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาในการเลือกประธาน ส.อ.ท. และ มอบอำนาจให้ประธานสภาเป็นผู้เลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

มติที่ประชุม อนุมัติให้เลือกประธาน ส.อ.ท. ก่อน และ มอบอำนาจให้ประธานสภาเป็นผู้เลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานในที่ประชุม ขอให้กรรมการ ได้พิจารณาเสนอ กรรมการผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.

คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ขอเสนอ คุณสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระ 2555-2557

**มติที่ประชุม** รับรองการเสนอชื่อ นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ เพื่อให้คณะกรรมการได้เลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ตามวาระที่ยังเหลือ) วาระ 2555 – 2557

คุณสมมาต ขุนเศรษฐ ขอให้ที่ประชุมลงมติ คุณสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ตามวาระที่ยังเหลือ) วาระ 2555 – 2557

**มติที่ประชุม** เป็นเอกฉันท์เลือก คุณสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ตามวาระที่ยังเหลือ) วาระ 2555 – 2557

ปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

(นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา)

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้จัดบันทึกการประชุม

13 / ธันวาคม / 2555

(นายสมมาต ขุนเศรษฐ)

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

14 / ธันวาคม / 2555



**สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย**  
**THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES**



ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น ๔ ๖๐ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๑๐๐๐ โทรสาร. ๐ ๒๒๕๕ ๑๒๕๖-๕  
Queen Sirikit National Convention Center, Zone C, 4th Fl., 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand  
Tel: 66(0)2345 1000 Fax: 66(0)2345 1296-9 Homepage : <http://www.fti.or.th>

คำสั่ง

ที่ 1/2/2555

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย**

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาตรา 15 ข้อบังคับฉบับที่ 2 ข้อ 5 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารดังนี้

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1 นายสันติ วิลาสต์กตานนท์              | ประธาน          |
| 1.2 นายสุชาติ วิสุวรณ์                   | รองประธานอาวุโส |
| 1.3 นายสุมิตา บุรณศิริ                   | รองประธานอาวุโส |
| 1.4 นายสมพงษ์ นครศรี                     | รองประธานอาวุโส |
| 1.5 นายสมพงษ์ ตันเจริญผล                 | รองประธาน       |
| 1.6 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ               | รองประธาน       |
| 1.7 นางดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกัลป์ | รองประธาน       |
| 1.8 นายบวร วงศ์สินอุดม                   | รองประธาน       |
| 1.9 นายมังกร ธนสารศิลป์                  | รองประธาน       |
| 1.10 นายวิศิษฎ์ สัมประนะ                 | รองประธาน       |
| 1.11 นายวีรศักดิ์ ไชยสีไพศาล             | รองประธาน       |
| 1.12 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร         | รองประธาน       |
| 1.13 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี                | รองประธาน       |
| 1.14 นายอรินทร์ จิรา                     | รองประธาน       |

1/3

สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 1 อาคารเอ็มทีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

Tel.02-744-1007#14 Fax: 02-744-1007#15 E-mail: [fti.2555@v-servegroup.com](mailto:fti.2555@v-servegroup.com)

ศูนย์รวมอุตสาหกรรมไทย มุ่งมั่นให้บริการด้วยจรรยาบรรณ และคุณภาพบุคลากร

F.T.I. Is the Center for Thai Industries. We Are Determined to Provide Services with Ethics and Quality People

1.15 นายสมมาตร ขุนเศรษฐ	รองประธาน
1.16 นายสมนึก นาคะศักดิ์เสวี	รองประธาน
1.17 ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ	รองประธาน
1.18 นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์	รองประธาน
1.19 นายสุกีน พรชัยสุรีย์	รองประธาน
1.20 นายทวีชัย เสงประเสริฐ	รองประธาน
1.21 นายเอกพร โฆษะครรรติด	รองประธาน
1.22 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา	รองประธาน
1.23 นายธนิต โสรัตน์	เลขาธิการ
1.24 นายสมปอง ผลเจริญจิต	รองเลขาธิการ
1.25 นายพันธ์ชัย กิจระโยธิน	รองเลขาธิการ
1.26 นายปฐม สุทธิกุลชัย	รองเลขาธิการ
1.27 นางสุณี สดดีนันท์	รองเลขาธิการ
1.28 นายพิภพ ไชควัฒนา	รองเลขาธิการ
1.29 นายชาญชัย จินดาสถาพร	รองเลขาธิการ
1.30 นายประภาส เอื้อนนัทธ	รองเลขาธิการ
1.31 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	รองเลขาธิการ
1.32 นายวีรยุทธ สุขวัฒน์โก	รองเลขาธิการ
1.33 นายกฤษณะ เอี่ยมวงศ์นันท์	รองเลขาธิการ
1.34 นายกรกฎ ผดุงจิตต์	รองเลขาธิการ
1.35 นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ	รองเลขาธิการ
1.36 นายจิรบูลย์ วิทย์สิงห์	รองเลขาธิการ
1.37 นายนภดล ศิวะบุตร	รองเลขาธิการ
1.39 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา	รองเลขาธิการ
1.40 นายพีชิต บุรพวงค์	รองเลขาธิการ
1.41 นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ	รองเลขาธิการ
1.42 นายศักดิ์ชัย อุ่ณจิตติกุล	รองเลขาธิการ

1.43 นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์	รองเลขาธิการ
1.44 นายสุกิจ คงปิยาจารย์	รองเลขาธิการ
1.45 นายอภิชาติ ประสพรัตน์	กรรมการ
1.46 นายภากร วังศิลาบัตร	กรรมการ
1.47 นายรัชวุฒิ กฤตสิน	กรรมการ
1.48 นางวานิช พันธุ์พิพัฒน์	กรรมการ
1.49 นายพิพัฒน์ ฤกษ์สกุล	กรรมการ
1.50 นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์	กรรมการ
1.51 นางศิริกัญญา นามพิชญ์	กรรมการ
1.52 นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล	กรรมการ
1.53 นายปรีชา รั้งธีระไพศาล	นายทะเบียน
1.54 นายสุรินทร์ โกรพินธานนท์	เหรัญญิก

2. คำสั่งฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2555

(นายสันติ วิลาสักกานนท์)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย